



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

2 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ผลกระทบน้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, สวพ.91, ผจก., hfocus, thebangkokinsight, postjung, thebetter, NBT, thestandard, INN, thaipbs, thereporters, onbnews, newtv, thailandplus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึง สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบสะสม 28 จังหวัด ส่วนใหญ่เริ่มกลับสู่ปกติ ยังคงมีสถานการณ์ใน 12 จังหวัด สำหรับสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 11 แห่ง เป็นรพ. 2 แห่ง สสอ. 1 แห่ง และ รพ.สต. 8 แห่ง เปิดให้บริการได้ตามปกติ 10 แห่ง มีเพียง 1 แห่งที่ต้องปิดบริการ คือ รพ.สต.บ้านต้นธง อ.แม่พริก จ.ลำปาง รวมถึงกำชับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อุทกภัยทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประสานหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือมูลนิธิในการเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม 3 กลุ่ม

รมว.สธ.เตรียมหาหรือความขัดแย้งระหว่าง สธ. กับ ชมรมแพทย์ชนบท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึง การจัดการปัญหาความขัดแย้งใน สธ. กรณีการส่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ จากรพ.จะนะ ไปรพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ว่า ความเห็นต่างที่หลากหลายเป็นเรื่องธรรมชาติ โดยเฉพาะวิถีประชาธิปไตย ซึ่งตนมีหน้าที่นำคนที่เห็นต่างมาให้ความเห็นร่วมให้ได้ เพราะเป้าหมายแต่ละคนต้องการการทำงาน ให้ประชาชนมีสุขภาพดี เพียงแต่อยู่คนละเวที ทั้งนี้ จะมีการเชิญ นพ.สุภัทร ประธานชมรมแพทย์ชนบทเข้าหารือเพื่อให้สานความเข้าใจเร็ว ๆ นี้

เร่งแก้ปัญหายาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สวพ.91, ผจก., เดลินิวส์, newtv, opt-news, thecoverage, thebetter, obnews, thailandplus, thesender, thekey-news, news1live, hfocus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยถึงการหารือร่วมกับ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. ในประเด็นความร่วมมือในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ว่า นายกฯประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องลดยาเสพติดให้ได้ภายใน 1 ปี โดยมี 3 ประเด็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ 1.การค้นหาผู้ที่เข้านิยามว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่จะต้องเข้าสู่การบำบัดรักษาและฟื้นฟู 2.การออกกฎหมายกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ และ 3. Quick Win จัดตั้ง 1 จังหวัด 1 มินิธัญญารักษ์ และพร้อมให้ความร่วมมือกับ ยธ.อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เรื่องกฎหมายไม่ได้มีการหารือ แต่ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปหารือกับ ป.ป.ส. เกี่ยวกับกฎหมายที่ออกมารองรับ ซึ่ง สธ. มีนโยบายชัดเจนใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น

สธ.เปิดระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน

สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, opt-news)

- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. เผย มีการทำความเข้าใจระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub) กับ รพ.ในสังกัดทุกแห่ง ย้ำให้ส่งข้อมูลขึ้นระบบทั้งเรื่องการเงิน การรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน เพื่อทดสอบการใช้งาน พร้อมมอบกองเศรษฐกิจสุขภาพ สป.สธ. เป็นหน่วยควบคุมข้อมูลให้เป็นชุดเดียว เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเบิกจ่ายกับกองทุนสุขภาพต่าง ๆ ช่วยลดภาระงานบุคลากร สอดรับกับ quick win เรื่องดิจิทัลสุขภาพ และเกิด Big Data ที่ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์นำไปสู่การวางแผนนโยบายด้านการเงินที่เหมาะสม

โรคเหียงอก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (khaoja, thaitrend)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคเหียงอกมีสาเหตุจากแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์ ก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก และเนื้อเยื่อปริทันต์รอบๆ ที่ช่วยพยุงฟัน ทำให้เกิดฟันโยกจนนำไปสู่การสูญเสียฟันในที่สุด ผู้ที่เป็นโรคเหียงอกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบ ควรพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษา หากปล่อยไว้อาจต้องถอนฟันในที่สุด แนะนำประชาชนรักษาความสะอาดในช่องปาก แปรงฟันให้สะอาด และพบทันตแพทย์เป็นประจำ

นโยบาย สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thansettakij บทความ)

- จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุข โดยมีนโยบายสำคัญที่ขับเคลื่อนภาคสาธารณสุขของไทย คือ การ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค หากวิเคราะห์ภาพรวมของนโยบายสาธารณสุขภายใต้การนำของรมว.สธ. จะพบว่า มีหลายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในกลุ่มใหญ่ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและโรคที่มีอัตราการป่วยสูง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการขยายรพ.รัฐให้ครอบคลุมในพื้นที่กทม.ที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งในหลายนโยบายจะช่วยทำให้บริการต่างๆ มีความครอบคลุม แต่ก็มาพร้อมกับงบประมาณด้านสาธารณสุขที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน</p>	
<p>ยุบรวมสายด่วน 1669 เป็น 191</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สผ. เผยความคืบหน้าการรวมหมายเลขสายด่วนแพทย์ฉุกเฉิน “1669” และ “191” อำนวยความสะดวก ปชช. โทรเบอร์ตำรวจเบอร์เดียว กรองเรื่องฉุกเฉินทั้งหมด ก่อนกระจายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอทางตำรวจว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ซึ่งมีการวางระบบการทำงานไว้แล้ว งบประมาณมีแล้ว ประมาณ 7 พันล้านบาท ส่วนที่มีปัญหาเรื่องความเข้าใจคำว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินที่แตกต่างกัน สามารถโทรถามได้เหมือนเดิม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Dr.Dark โพสต์กรณีดังกล่าวว่า โทร. 191 กว่าจะติด ถึงติดก็ไม่มีคนรับสาย ผลาญงบประมาณสัมพันธ์ 1669 ไปเท่าไร</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เผยกระเทียมโทนสามารถรักษามะเร็งกระเพาะอาหารได้ เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่สามารถยืนยันแน่ชัดว่า สารสกัดจากกระเทียมโทนสามารถรักษามะเร็งกระเพาะอาหารหรือโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., antifakenewscenter)</p> <p>- อย. เผยกรณีข้อความเตือนให้ระวังการใช้ยาพาราเซตามอลตัวใหม่ที่ชื่อว่า p/500 ที่มีลักษณะเม็ดสีขาว เคลือบมันเป็นประกาย และหมอนแนะนำว่า ยานี้มีส่วนผสมของไวรัสชื่อ แมคซูโป ซึ่งเป็นไวรัสที่อันตรายร้ายแรงชนิดหนึ่งของโลก เป็นข้อมูลเท็จ ยาพาราเซตามอลที่ถูกแชร์นั้น เป็นยาที่ผลิตจากต่างประเทศ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและวางขายในประเทศไทย อีกทั้งไวรัสแมคซูโปเป็นเชื้อที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในที่แห้งได้</p>	
<p>สถิติโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล โปสต์ว่า สถิติโควิด 19 สัปดาห์ล่าสุดเป็นที่น่าพอใจ ยอดผู้ป่วยทั้งประเทศลดลง ดังนั้น ประโยชน์จากการใส่หน้ากากกันเป็นวงกว้างในที่สาธารณะจึงน้อยมาก ยิ่งหน้ากากอนามัยสร้างขยะเป็นจำนวนมาก</p>	
<p>นัดยื่นร่าง พ.ร.บ.กัญชา และยื่นหนังสือต่อ รมว.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>- เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โปสต์ว่า วันที่ 12 ต.ค.66 เวลา 10.00 น. จะยื่นร่าง พ.ร.บ.กัญชา ต่อสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา เจตนารมณ์เพื่อให้มีกฎหมายระดับ พ.ร.บ. เพื่อสร้างกลไกเชิงระบบสำหรับการควบคุมกัญชาในการนำข้อดีมาใช้ และป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น และเวลา 13.00 น. จะยื่นหนังสือต่อ รมว.สธ. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าฝ่ายบริหารต้องใช้ข้อเท็จจริงรอบด้านในการกำหนดตำแหน่งของกัญชาในประเทศนี้ จึงขอเชิญภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในวันเวลาดังกล่าว</p>	
<p>ผลวิจัยใช้ยากัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>- คณะวิจัย ม.ขอนแก่น ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลทางคลินิกของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะประคับประคองที่ใช้ยากัญชา กับผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ยากัญชา พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยากัญชามีระยะเวลาของการรอดชีพนานกว่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า</p>	